



Số 302 - tháng 09 & 10.2019

Tháng 9: Ý nguyện chung cầu cho Các chính trị gia, khoa học gia và kinh tế gia: Xin cho các chính trị gia, khoa học gia và kinh tế gia cùng nhau hoạt động để bảo vệ biển cả và đại dương của thế giới này.

Tháng 10: Ý nguyện truyền giáo cầu cùng Chúa Thánh Linh: Xin cho hơi thở của Thánh Linh tác sinh một „Mùa Xuân“ truyền giáo mới trong Giáo Hội.

Suy Tôn Thánh Giá. Lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 14.09.2019

Việc đóng đinh vào thập giá là một trong những cách thức tra tấn tinh tế nhất mà con người đã từng nghĩ ra. Đó là cách trừng phạt dành cho loại tội phạm tồi tệ nhất. Nạn nhân hoàn toàn bị mất phẩm giá trong nỗi xấu hổ trần trụi ô nhục. Đó là một điều thật chướng ngại! Thập giá Đức Kitô là một sự xi nhục khủng khiếp. Đấng Messia của Thiên Chúa phải mang lấy một sự xi nhục như vậy là điều không thể chấp nhận nổi. Đối với một số người, việc giảng dạy như vậy dường như mang tính cách báng bổ. Không bao giờ được để cho Đấng Messia phải chịu đựng nỗi đau khổ và bất xứng đến thế. Thiên Chúa sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Người chống lại bất cứ điều gì đưa đến nỗi đau khổ. Chắc hẳn Đấng Toàn Năng sẽ ngăn chặn những điều ấy, trước khi chúng có thể được thực hiện. Tất nhiên trừ phi đây chính là điều mà Chúa Cha đã dành cho Chúa Con. Nguyên nhân thứ hai khiến thập giá là chướng ngại vì chúng ta không muốn nhận rằng chính tội lỗi đã làm cho cái chết của Đức Kitô trở nên cần thiết. Chúng ta chỉ muốn nghe nói đến sự tốt lành của con người. Chúng ta muốn nói về tiềm năng lớn lao chưa khai thác của mình. Khi nghĩ rằng chính tội lỗi của chúng ta chịu trách nhiệm về nỗi đau khổ của Đức Kitô, thì chúng ta lại ngoảnh mặt đi. Chúng ta không thể và sẽ không chịu đựng nỗi trách nhiệm đó. Đây là một cái nhìn về tình trạng tội lỗi riêng của mình, mà chúng ta không muốn thấy. Kinh Thánh vẽ ra một bức tranh rõ rệt. Chúng ta đã nổi loạn chống lại chính Thiên Chúa. Sự nổi loạn này mang tính cách xúc phạm nặng nề đến chính Thiên Chúa, Đấng chí thánh. Chúng ta đáng phải chịu “chiếc ghế điện” của Thiên Chúa. Không có lời khẩn khoản nào trước Thiên Chúa. Chúng ta bị kết án, trừ phi chính Đấng Phán Xét can thiệp. Chúng ta có thể lý luận, đổ lỗi, tìm cách chối tội! Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn không hề bị khuất phục. Thiên Chúa không chấp nhận tội lỗi. Tội lỗi thật khủng khiếp đối với Thiên Chúa, đến nỗi Người sẵn sàng để cho chính Con của Người chịu tra tấn, chịu hình phạt khổ giá ô nhục để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi đó.

Bất cứ khi nào chúng ta làm theo ý riêng mình thay vì ý của Thiên Chúa, thì chúng ta phạm tội. Bất cứ khi nào chúng ta thỏa hiệp với sự dữ, với điều sai trái, thì chúng ta phạm tội. Bất cứ khi nào ta ganh ghét, ghen tỵ, phê bình chỉ trích, đổ vạ cáo gian, tìm mọi cách trừ dập người khác, hạ giá người khác, thì chúng ta phạm tội. Bất cứ khi nào chúng ta chỉ ngón tay xương xẩu vào một người khác để kết án, thay vì thương xót, thì chúng ta phạm tội... Rõ ràng bản danh sách này còn dài dài. Tuy nhiên, chúng ta thường tự bào chữa rằng: “Ồ! Thì tất cả mọi người đều làm những điều đó mà. Có sao đâu?” Không! Không phải thế! Đây chính là

những tội lỗi đã gây ra cái chết khủng khiếp cho Đức Kitô. Đây là những tội lỗi đã giết chết Đức Kitô! Bao lực đã trở thành quá quen thuộc, đến nỗi chúng ta đang trở nên tê liệt đối với nó. Bao lực nơi học đường, trong gia đình, ngoài đường phố, chỉ một xích mích nhỏ, va quẹt nhẹ, cũng có thể gây án mạng dễ dàng! Sự vô luân lan tràn khắp nơi, đến nỗi hầu như chúng ta không nhận ra. Và tội lỗi là một phần rất lớn trong những việc chúng ta làm và trong con người của chúng ta, đến nỗi hiếm khi chúng ta nhìn lại nó. Nhưng chính những tội lỗi mà chúng ta vẫn coi thường, lại là những tội lỗi mà Đức Giêsu đã chịu treo trên thập giá để cứu độ chúng ta. Người ta nhận thấy thập giá là chương ngại, vì thập giá cho họ nhìn thấy một bức tranh rất thật về bản thân họ, về con người thật của họ mà họ không muốn thấy. Đó chính là nguyên nhân khiến thập giá mang tính cách chương ngại đối với bản chất tự hào của con người. Vì điều này tuyên bố rằng cách thức duy nhất để được ơn cứu độ là hoàn toàn phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa. “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!”.

Cha Giuse Trần Đình Long - Giáo Điểm Tin Mừng

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kytô!

Trong suốt cuộc Đời của chúng ta, chúng ta đã lên „Án Từ“ cho rất nhiều người qua cách Cư Xử, qua Lời Nói và Việc Làm, từ Tư Tưởng trong thâm tâm cho đến việc diễn ra trong Hành Động của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta biết nhìn nhận ra là chính chúng ta cũng là những „Đao Phu Thủ“ biết bỏ „Đao“ xuống và biết quay trở về làm người con ngoan, hiền và hiếu thảo của Chúa! Ao ước thay!

Kính chào Anh Chị Em trong Chúa Kytô!

Phong Chân Phước cho Cha Richard Henkes SAC

Ngày 21.12.2018 Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban sắc lệnh Phong Thánh cho Cha Richard Henkes SAC. Cha Richard Henkes đã mạnh mẽ và mạnh dạn chống lại Hitler. Ngài bị bắt và giam tại và bị giam trong trại Tù tại Dauchau. Cha đã tình nguyện chọn vào khu 17 và ở chung với các Tù Nhân bị mắc Bệnh Truyền nhiễm để lo cho các Tù Nhân. Sau 2 tháng chăm lo cho các Bệnh Nhân thì chính Cha đã bị truyền nhiễm và qua đời ngày 22.02.1945.

Vấn đề phong Thánh cho Cha Richard Henkes không những là Vinh Dự cho Dòng Pallottiner, nhưng còn là một nhu cầu thật khẩn thiết về Ôn Gọi và Sứ Mạng rao truyền Tin Vui mà Xã Hội luôn luôn chờ đợi trong Tự Do và Sự Thật.

Năm 1947 Dòng Pallottiner đã có ý xin phong Thánh cho Cha Richard Henkes. Năm 1982 Đức Cha Franz Kamphaus, GM GP Limburg kêu gọi làm đơn xin phong Thánh cho Cha Henkes. Năm 2000 Hội Đồng Giám Mục ở Tiệp Khắc vận động mạnh mẽ cho việc xin Tòa Thánh cho việc phong Thánh cho Cha Henkes. Năm 2001 Dòng Pallottiner đã đệ đơn và 2003 Đức GM Kamphaus đã xúc tiến việc xin phong Thánh. 5 năm sau thì Hồ Sơ đã chuyển toàn bộ về Roma. Sau khi điều tra và cứu xét hồ sơ thì Bộ Phong Thánh trong Văn Thư ngày 11.12.2018 đã chuẩn thuận phong Thánh cho Cha Henkes. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức công nhận vào ngày 21.12.2018.



Cha Richard Henkes sinh ngày 26.05.1900 in Ruppach-Goldhausen (Westerwald). 1919 Cha nhập Dòng Pallottiner tại Limburg. Ngày 06.06.1952 chịu chức Linh Mục. 1931 cha dạy học tại Schlesien và 1937 tại Frankenstein. Cha giảng dạy và cầm phòng. Cha rất nhấn mạnh về Đời Sống Kytô Hữu và thường xuyên chống đối và lên án chính quyền Phát Xít. Ngày 08.04.1943 Cha bị bắt tại Branitz và sau đó bị giải về Dachau. Tại Dachau Cha phụng sự cho những Tù Nhân mang bệnh truyền nhiễm và sau đó cũng mang theo chính chứng bệnh này trên mình. Cha Henkes từ trần ngày 22.02.1945.

Ngày 15.09.2019 Đức Hồng Y Kurt Hoch sẽ chủ sự Thánh Lễ phong Chân Phước cho Cha Richard Henkes dòng Pallottiner tại Nhà Thờ Chánh Tòa Limburg lúc 14:00giờ. Vào lúc 19:00giờ cùng ngày sẽ có Kinh Chiều trọng thể tại St. Marien, Nhà Mẹ của Dòng.

Gia Nhập Gia Đình



Chị Magdalena Đặng Thị Cẩm Vân, thuộc Bergkamen qua Bí Tích Rửa Tội do Cha Zimmert, Giáo Xứ St. Elisabeth ngày 11.08.2019 đã gia nhập Cộng Đoàn Dân Thánh Chúa và thuộc về CĐ Các Thánh Tử Đạo VN. Cộng Đồng hân hoan chào đón „Một Tân Chiên“ cùng gia nhập Đoàn Cộng Đồng Thánh Micae. Chị Magdalena Vân tìm được nhiều Niềm Vui và Bình An trong Gia Đình Micae.

Chúc Mừng rửa tội

Ngày 13.07.2019 vừa qua Cháu Paul Đinh Hoàng Lâm, Con Anh Chị Linh và Hưng ở Geseke đã được chịu phép Rửa Tội trong Thánh Lễ tại St. Marien – Geseke. Chúc mừng Cháu Paul Lâm. Xin Chúa luôn chúc lành và đồng hành với Cháu mọi ngày trong Cuộc Đời của Cháu. Chúc mừng Anh Chị Linh Hưng và Đại Gia Đình! Xin Chúa chúc lành và ban cho Đại Gia Đình luôn có những dịp đoàn tụ thật ấm cúng. Dịp này Cả Nhà cũng quỳn góp cho Quỹ Tình Thương của Cộng Đồng được số tiền là 850,00€. Cảm ơn Lòng Quảng Đại của Đại Gia Đình Bác Sĩ Hưng.

Cùng với một triệu Trẻ Em trên Thế Giới cầu nguyện cho Hòa Bình trên Thế Giới.

Hàng năm vào ngày 18.10 thì Giáo Hội kêu gọi một triệu Trẻ Em trên khắp Thế Giới lần hạt để cầu nguyện cho Hòa Bình vào lúc 15:00giờ. Theo tôi thì giờ giấc không mấy quan trọng! Quan trọng là tập và giúp cho Các Trẻ Em trong Cộng Đồng biết cách Lần Hạt và vào lúc mấy giờ trong ngày 18.10 thì tùy Cha Mẹ hướng dẫn và giúp cho Các Em. Xin Các Cha Mẹ hãy giúp Con Em của mình trong việc Lần Chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho Hòa Bình trên Thế giới, hay ít ra trong chính Gia Đình của mình.



Mời tham dự Phiên Họp Khoáng Đại Cộng Đồng II/2018 ngày CN 01.09.2019

Ban Chấp Hành Cộng Đồng và Cha Tuyên Úy xin kính mời Ban Cố Vấn, tất cả Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, Hội Đoàn và Ca Đoàn, Quý Vị Đại Biểu và Quý Ủy Viên các Ban vui lòng đến tham dự phiên Họp Khoáng Đại Cộng Đồng kỳ II/2019 vào lúc 09.00giờ ngày Chúa Nhật ngày 01.09.2019 tại Hội trường nhà xứ Herz Jesu. Gabelsbergerstraße 2 – 59425 Unna. Kính mong sự hiện diện đầy đủ của toàn thể Quý Vị.

Mời tham dự Lễ Bồn Mạg CĐ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Cộng Đồng trân trọng kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em, Các Bạn Trẻ và Các Cháu Thiếu Nhi trong Cộng Đồng về tham dự Thánh Lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Bồn Mạg Cộng Đồng, lúc 14g00 ngày Chúa Nhật 29.09.2018 tại St. Bonifatius. Glockenstr. 7 - 44623 Herne. Giuse Nguyễn Duy Trinh. Chủ Tịch CĐ Thánh Micae.

Các Bài hát Thánh Lễ Quan Thầy Cộng Đồng Thánh Micae ngày CN 29.09.2019

NL: Tiến Vào Thánh Cung PC 532

ĐC: Tôi đàn Ca Mừng Chúa

DL: Sứ Thần Hiệp Dâng

HL: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

KL: Xin Vâng PC 821

Bộ Lễ: Seraphim

Mời tập hát tổng hợp

Ban Thánh Ca Cộng Đồng xin mời tất cả các ca đoàn Cäcilia, Mông Triệu, Vincente, Têrêxa và tất cả anh chị em dù không thuộc các ca đoàn trên nhưng vẫn luôn luôn có mặt trong những lần tập hát chung cho các thánh lễ trọng của Cộng Đồng cùng về tập hát chung chuẩn bị cho Thánh Lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Quan Thầy Cộng Đồng vào lúc 14g30 ngày 22.09.2019 tại St. Michael. Westerbleichstr. 42 – Dortmund. Ước mong tất cả cùng nhau mời gọi đi tập hát cho đông đảo.

Hành Hương kính viếng Đức Mẹ Fatima 2019

Sau khi hãng Eurowings lấy tiền đặt vé máy bay xong thì họ đã đề mặc Cha T.Ú. Đến ngày bay còn 5 ngày mà Cha T.Ú. vẫn chưa vào Danh Sách tham dự viên cho Hãng Eurowings được. Bắt buộc Cha T.Ú. phải ra Phi Trường liên lạc với Hãng Hàng Không tại Phi Trường. Họ chỉ cho Cha T.Ú. cách vào Trang của Eurowings và Cha T.Ú. đã vào và ghi danh cùng Check in cho Đoàn tươm tất. Trưa ngày Chúa Nhật 11.08 Cả Nhà của Đoàn Hành Hương đã tụ họp đông đủ tại Phi Trường Düsseldorf lúc 13:00giờ để cùng nhau gửi hành lý và chuẩn bị lên đường tiến về Fatima lúc 18:40 giờ. Đến Bồ Đào Nha thì Xe Buýt đã chờ sẵn để chờ Đoàn về Khách Sạn. Về đến Khách Sạn chỉ còn kịp nhận phòng và ăn cơm tối tay cầm tại phòng ngủ! Đến sáng thứ Hai Cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu đã đến chào và chỉ dẫn một vài chi tiết sau đó cùng nhau tiến ra Công Trường Đức Mẹ. Cha Stêphanô hướng dẫn bước đầu tiên đến Cây Thập Giá thật cao và lớn ở giữa Công Trường. Nơi đây Chúa Giêsu đã trời Ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ và trời Đức Mẹ cho Ông Thánh Gioan. Qua đó Chúa muốn nói với Đoàn trong giây phút này là Chúa Giêsu trời Đức Mẹ cho Mỗi Một Tham Dự Viên và cũng muốn phó Mỗi Một Tham Dự Viên cho Đức Mẹ! Sau đó Cha Stêphanô đã dẫn Đoàn sang Tượng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người mà trong Mệnh Lệnh Fatima đã đề cập. Một Đức Thánh Cha mặc áo màu trắng đã bị ám sát, bắn gục ngay tại Công Trường Thánh Phêrô ngày 13.05.1982. Chỉ còn một gang tấc là Đức Thánh Gioan mất mạng, nhưng ngay khi súng phát nổ thì Đức Thánh Gioan đã cúi xuống ấm một bé Trai. Sự cúi xuống đã cứu Đức Thánh Gioan khỏi tay Tử Thần. Sau đó Cha Stêphanô dẫn Đoàn đi và cắt nghĩa tất cả khu vực của Công Trường. Đến tối lúc 21:30 giờ Cha Stêphanô dẫn Đoàn đi lần hạt tại Công Trường. Hàng ngàn ngàn người tụ tập về Fatima để mừng ngày 13.08, Ngày

Đức Mẹ hiện ra; sau khi lần hạt xong thì một Đoàn Đồng Tế với Một Đức Hồng Y lo Mục Vụ Di Dân chủ tế, đã kiệu Minh Thánh Chúa sang Bàn Thờ Chính của Lễ Đài để Châu Thánh Thể! Đến ngày 13.08 Cả Đoàn ra tham dự Thánh Lễ Kỷ Niệm Mẹ hiện ra trong Vương Cung Thánh Đường Mẹ Sầu Bi. Từ ngày đến cho đến ngày về thì Cả Đoàn đều rửa nhau mỗi tối lúc 21:30giờ sốt sáng tham dự Giờ Lần Hạt chung tại Bàn Thờ Đức Mẹ tại Công Trường. Đoàn còn được Cha Stêphanô mời đến tư gia ăn cơm Trưa. Cha Stêphanô đã chờ 4 Đầu Bếp của Đoàn là Các Anh Sơn, Hà, Thạch và Tiến đi chợ.. và sau đó chờ 4 Chi đến để phụ bếp. Đoàn đã được Cha Stêphanô tiếp đón lần Đầu Tiên tại Tư Gia mới của Cha. Đoàn đã để lại tặng cho Cha Stêphanô 3 Lá Cờ: Hội Thánh, Giáo Hội và Cờ Vàng ba Sọc Đỏ. Sau đó thì dự tính Đoàn sẽ ra biên tâm vào 2 ngày cuối cùng! Trớ trêu thời tiết không chiều lòng người mà hình như muốn giữ chân Đoàn ở lại gần Mẹ, tham dự Thánh Lễ, đi mua sắm Ảnh Tượng và „xài tiền“ ở gần nhà. Đoàn cũng được dẫn ra Biên, nhưng chỉ để „rửa mắt“ và rửa chân thôi! Sóng to, gió lớn và nước còn lạnh nên chỉ rời chân xuống Biên gọi là „tắm“ lấy lệ! Cha Stêphanô đã chuẩn bị một buổi „Hòa Giải“ cho Đoàn và ai có nhu cầu muốn Hòa Giải thì đến với Cha T.Ú và Cha Stêphanô! Cha Tuyên Úy bị thất nghiệp vì „Bụt Nhà“ không thiêng...! Thế mà một tuần Hành Hương viếng Đức Mẹ vụt qua thật mau. Cả Nhà ra Công Trường tối cuối cùng ngày thứ bảy để chào tiễn biệt Mẹ để sáng Chúa Nhật sau Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Ba Ngôi lúc 9:00 giờ; thu dọn đồ đạc, trả phòng và ăn trưa riêng, rồi sau đó Xe Buýt chở Đoàn ra Phi Trường Lisabon để trở về Đức. Máy Bay đáp xuống Phi Trường Düsseldorf trễ mất nửa tiếng lúc 23:30giờ. Sau tất cả các Chi Phí, Đoàn Hành Hương Fatima còn lại được 95,00€ đã đóng góp vào Quỹ Tình Thương của Cộng Đồng.

Giáo Lý Hôn Nhân 2020

Các Bạn Trẻ thân mến!

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 2020 sẽ không tổ chức vì lý do không có ai ghi danh; hơn nữa các Bạn Trẻ ở xa nhà cha T.Ú. và lại giỏi tiếng Đức. Khóa Giáo Lý Hôn Nhân muốn giúp cho Các Bạn Trẻ có thêm một chút hành trang để lên đường vào tương lai thơ mộng ngọt ngào nhưng cũng trĩu nặng bốn phận và trách nhiệm. Những Bạn Trẻ có ý định tiến đến Hôn Nhân nên đi tham dự khóa Giáo Lý do các Địa Phương, Xứ Đức hay các Tòa Giám Mục tổ chức. Xin Các Bạn hãy liên lạc để có thể hẹn Termin làm Đám Cưới với tôi cho năm 2020.

Xin đừng tạo những khó xử cho tôi. Nếu đến với tôi quá trễ ngoài thời gian đã ấn định và muốn dứt giai đoạn thì xin đừng bực mình, tức tối khi thấy tôi không mấy ân cần, quan tâm hay thậm chí từ chối. Những thủ tục lập hồ sơ hôn phối đòi hỏi phải có nhiều thời gian, chuẩn bị và cần nhiều kiên nhẫn.

Ai đã được rửa tội tại VN thì phải lo xin giấy Chứng Nhận Rửa Tội của Giáo Xứ trước kia mình được chịu rửa tội. Giấy chứng Nhận không được quá 6 tháng tính đến ngày Thành Hôn! Ai không có Giấy Chứng Nhận Rửa Tội thì sẽ không được làm Phép Cưới Đạo!

Vì công việc Mục Vụ nên tôi sẽ không dạy Giáo Lý Tân Tòng vì lý do kết hôn cho bất kỳ một Bạn Trẻ nào. Lập gia đình với người khác Tôn Giáo chỉ cần xin Phép Chuẩn của Tòa Giám Mục là đủ. Nếu muốn trở lại Đạo thì có thể học Giáo Lý Tân Tòng sau này.

Ai muốn kết hôn trong năm 2020 xin vui lòng giữ Termin nơi tôi trước. Đến hết tháng 12 này, nếu không có ai muốn giữ Termin cho Đám Cưới của mình, thì tôi không chắc chắn bảo đảm cho Đám Cưới của họ trong năm 2020 vì tôi có quá nhiều Termine.

Hộp mật HĐ Tuyên Úy và Liên Tu Sĩ 2019

Từ ngày thứ ba, 08.10 đến hết ngày thứ sáu 11.10.2019 sẽ được tổ chức tại Rüdessheim Dòng Châu Sơn. Hội Đồng Tuyên Úy sẽ gặp gỡ nhau để thông tin và trao đổi về Mục Vụ, và sau đó gặp gỡ Liên Tu Sĩ để hâm nóng Tình Nghĩa Huynh Đệ và trao đổi về tình hình Giáo Hội Việt Nam và Mục Vụ với Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn. Xin Anh Chị Em thêm lời cầu nguyện để cuộc gặp gỡ này đem lại nhiều lợi ích trong việc Phụng Sự cho Các Linh Hồn và cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức.

Cha Tuyên Úy nghỉ hè

Từ ngày thứ năm 07.11. đến ngày thứ năm 21.11.2019. Ai có điều gì liên quan đến Mục Vụ xin liên lạc trực tiếp với Cha Xứ Đức tại Địa Phương của mình.

Đổi giờ mùa đông

Đêm thứ bảy ngày 26.10 chúng ta sẽ vặn đồng hồ ngược lại một tiếng thí dụ 24.00giờ thì vặn thành 23.00giờ. Chúng ta sẽ ngủ được thêm một tiếng và hy vọng sẽ không có ai mất Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật! Hy vọng Âu Châu vẫn giữ yên giờ này!

Thành kính Phân Ưu

1. Cụ Bà Lucia Nguyễn Thị Minh sinh năm 1929 là Thân Mẫu của Ông Ủy Viên Phụng Vụ Giuse Hoàng Quốc Khải vừa đột ngột từ trần ngày 04.07.2019 tại Việt Nam hưởng thọ 90 tuổi.

2. Cụ Bà Maria Phạm Thị Huy là Mẹ của Ông Khánh, Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng, từ trần ngày 28.07.2019 tại Úc hưởng thọ 88 tuổi.

3. Ông Giuse Hoàng Văn Côi sinh ngày 24.02.1939 tại Mộ Thượng, Vĩnh Ninh là Thân Phụ của Chị Mai Hoàng Thị Tâm, Recklinghausen, đã an nghỉ trong Chúa lúc 19:42giờ ngày 05.08.2019 tại Recklinghausen hưởng thọ 80 tuổi.

Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cùng hình phạt và cho hai Cụ Bà Lucia, Cụ Maria Huy và Ông Giuse vào hưởng Ánh Sáng Ngàn Thu trong Bàn Tiệc Nước Trời.

Thành kính phân ưu và chia buồn với Ông Bà Khải Hà, Ông Bà Khánh Vy, Ông Bà Thịnh Tâm và Quý Gia Đình Tang Quýt.

CD Thánh Cả Giuse - CD Mẹ Mông Triệu - CD Mẹ Fatima - Đội Giúp Lễ - Ban Thanh Thiếu Niên - Ca Đoàn Têrêsa - Cộng Đồng Thánh Micae.

Cầu nguyện cho những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 9+10+11

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn:

- Cháu Lina Watsana Alpert Trần, CD TM Mân Côi. 03.09.2012
- Giuse Nguyễn Huy Điện, CD CT Tử Đạo VN. 11.09.2006
- Cha Giuse Nguyễn Thế Hiển. 18.09.2003
- Ông Giuse Nguyễn Văn Trung, CD TM Mân Côi. 19.9.2018
- Cụ Giuse Nguyễn Ngọc Trang, CD TM Mân Côi. 23.09.1997
- Giuse Trương Văn Tuấn, CD Các Thánh Tử Đạo VN. 03.10.2010
- Giuse Trương Văn Phi, Bochum. 03.10.2010
- Cháu Maria Ngô Mẫn Đoàn, CD Thánh Vincentê. 4.10.2017
- Cụ Gioan Nguyễn Kim Lan, CD Các Thánh Tử Đạo VN. 05.10.2003
- Giuse Nguyễn Văn Vương, CD Thánh Gia Thất. 10.10.2015
- Phaolô Vũ Ngọc Thanh, CD Thánh Vincentê. 19.10.2006

được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

TÁM LÒNG VÀNG

„Không ai giàu đến độ, không còn thấy cần phải nhận,
và cũng không ai nghèo đến mức, không còn cái gì để cho!“

Thành thật cáo lỗi: Trong SD tháng 7+8 đã lấy lại và đăng nguyên phần Quỹ Tình Thương của tháng 5. Có thiếu sót! Xin Cả Nhà thông cảm và bỏ qua cho SD này!

Quỹ Tình Thương đã giúp:

- Một Xe Lăn và các Phần Quà cho một Mái Ấm Tình Thương: 200,00€
- Chị Hoàn bị đụng xe gãy cổ và nằm liệt giường 4 năm qua tại nhà: 200,00€

Quỹ Tình Thương:

- Qua Ông Trình: Bà Ánh, CD Các Thánh Tử Đạo VN: 50,00€
- Qua Ông Trình: Bác Tư Sao, CD Các Thánh Tử Đạo VN: 50,00€
- Dịp kính Các Thánh Tử Đạo VN CD Các Thánh Tử Đạo: 178,00€
- Dịp Rửa Tội Châu Paul Đình Hoàng Lâm Geseke: 850,00€
- Một Ân Nhân Ẩn Danh CD Mẹ Fatima: 100,00€
- Nhóm Hành Hương Fatima 2019: 95,00€

Giúp Sống Đạo:

- Qua Ông Trình: Bà Ánh, CD Các Thánh Tử Đạo VN: 20,00€
- Qua Ông Trình: Ông Bà Tư Sao, CD Các Thánh Tử Đạo VN: 20,00€

Thành thật cảm ơn Sự Quảng Đại và Rộng Tay bố thí của Anh Chị Em! Xin Chúa trả Công Bội Hậu cho Anh Chị Em.

Lịch trình Thánh Lễ tháng 09 + 10.2019

T6	06.09	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. 19g00 Thánh Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
T7	07.09	Nhà Cha T.Úy. 9g00 Thánh Lễ kính Trái Tim Đức Mẹ.
T7	07.09	32545 Bad Oeyenhausen, St. Peter und Paul Kirche, West Korso 11. Thánh Lễ lúc 15:00giờ
CN	08.09	33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius. Nhóm Thanh Thiếu Niên CD Vincentê. Thánh Lễ lúc 15:00giờ
T7	14.09	59192 Bergkamen. Parkstr. 2a. St. Elisabeth. Tết Trung Thu. 15g00 Thánh Lễ <i>Với Cha Gioan Vũ Chí Thiện.</i>
CN	15.09	46119 Oberhausen. Klosterhardter Str. 10. St. Antonius.# 11g Thánh Lễ với Giáo Xứ Đức, <i>Cha T.Ú. không thể đến! Xin Cả Nhà lưu ý!</i>
T7	21.09	15g00 Thánh Lễ Tạ Ôn dịp Ngọc Khánh của Ông Bà Đài.
CN	22.09	58099 Hagen. Overbergstr. 67. Christ-König. 14g30 GT - 15g00 TL
T7	28.09	15g00 Thánh Lễ Tạ Ôn dịp Ngọc Khánh của Ông Bà Tâm.
CN	29.09	44623 Herne. St. Bonifatius. Nhà cha T.Ú. Bồn Màng Cộng Đồng lúc 14g00
T6	04.10	44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. 19g00 Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

T7	12.10	58099 Hagen. Overbergstr. 67. Christ-König. 14:30giờ rước kiệu. Bồn Mạg Thánh Mẫu Mân Côi. Thánh Lễ lúc 15:00giờ
CN	13.10	45149 Essen. Ginsterweg 44. Zur heilige Familie. 14:30g GT – 15:00g TL
T7	19.10	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. Bồn Mạg CĐ Mẹ Fatima. Thánh Lễ lúc 15:00giờ
CN	20.10	59555 Lippstadt. Elisabethstr. 4. St. Elisabeth. 14g30 GT - 15g00 TL
T7	26.10	32423 Minden. Großer Domhof 10. Bồn Mạg CĐ Nữ Vương. 15g00 Thánh Lễ
Báo trước lịch lễ Tháng 11 + 12. 2019 Nếu không có gì thay đổi.		
T6	01.11	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. 19g00 Thánh tâm Chúa Giêsu và Các Thánh.
T7	02.11	Nhà Cha T. Úy. 9g00 Thánh Lễ kính Trái Tim Đức Mẹ.
T7	02.11	33102 Paderborn. Neuhäuser Str. 78a. St. Georg. 15g00 Thánh Lễ cầu cho Các Linh Hồn lúc 15g00.
T7	23.11	Bồn Mạg Ca Đoàn Cäcilia lúc 15g00.
CN	24.11	Lễ Chúa Kytô Vua. 15g00 Thánh Lễ Bồn Mạg Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.
T6	06.12	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. 19g Thánh Tâm Chúa Giêsu.
T7	07.12	Nhà Cha T. Úy. 9g00 Thánh Lễ kính Trái Tim Đức Mẹ.
T7	07.12	46119 Oberhausen. Klosterhardter Str. 10. St. Antonius. 14g30 GT - 15g TL.
CN	08.12	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. 15g00 Thánh Lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
T7	14.12	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. 11g00 Thánh Lễ Cao Niên
T7	14.12	44147 Dortmund. Westerblichstr. 42. St. Michael. 14g30 GT - 15g00 TL.
T7	21.12	33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius. 14g30 GT - 15g00 TL
CN	22.12	CĐ Nữ Vương. 14g30 GT – 15g00 TL
T4	25.12	Giáng Sinh Cộng Đồng. 14g Đại Lễ Giáng Sinh tại St. Bonifatius, nhà cha Tuyên Úy
T5	26.12	58099 Hagen. Overbergstr. 67. Christ-König. 14g30 GT - 15g00 TL



Pater Franz Nguyen SAC - Glockenstr. 7 - 44623 Herne

Tel.: 02323-1474998 - Handy: 0177-3737453

Home Page: www.songdao.de - Email: franz.nguyen@pallottiner.org

Vietn. Kath. Mission - Bank im Bistum Essen

Iban: DE 65 3606 0295 0013 2254 19 - Bic: GENODED 1BBE